

Hội thảo về tăng cường sử dụng nguồn dữ liệu hành chính cho sản xuất số liệu thống kê chính thức



Hội thảo được tổ chức ngày 20/4/2023 bởi TCTK. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến tham dự và chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện Bộ y tế, Bộ lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan của TCTK; Bà Vibeke O Nielsen, chuyên gia Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD); và Ông Nguyễn Phong, điều phối viên dự án Data for Now.

Hội thảo đã diễn ra trong hai phiên, với các chủ đề như: “Dữ liệu hành chính là gì và sự hữu ích của nó”, “Kinh nghiệm sử dụng dữ liệu hành chính, và các quản lý chất lượng dữ liệu ở một số quốc gia”, “Chia sẻ dữ liệu, khả năng tương tác và chính sách hóa việc chia sẻ thông tin thông qua khung pháp lý và biên bản ghi nhớ”, “Dữ liệu do công dân tạo ra”.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao kết quả đạt được trong sự kiện ngày hôm nay. Đồng thời, các chuyên gia và đại biểu được khuyến khích đề xuất các giải pháp để cải thiện việc sử dụng dữ liệu hành chính và nâng cao chất lượng số liệu thống kê chính thức tốt hơn. Cuối cùng, thông qua những hoạt động như hội thảo này giúp TCTK tỏ rõ sự nỗ lực trong việc hoàn thiện khung pháp lý để có thể sử dụng dữ liệu hành chính vào công tác thống kê, giúp cho ngành thống kê ngày càng phát triển và tiến bộ hơn nữa.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

Hội thảo góp ý dự thảo Khung theo dõi, đánh giá chiến lược Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 lần thứ hai

Hội thảo góp ý dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã diễn ra vào ngày 17/04/2023 với sự tham dự của Ban lãnh đạo TCTK: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương; các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, Nguyễn Thanh Dương; cùng toàn thể các đơn vị trong ngành.

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLPTTK 21-30) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021. Để giám sát việc triển khai thực hiện và đảm bảo các mục tiêu đề ra đạt hiệu quả, TCTK tiến hành xây dựng dự thảo Khung theo dõi đánh giá thực hiện CLPTTK 21-30. Tiếp nối buổi Hội thảo lần 1 được tổ chức vào ngày 17/11/2022, hội thảo lần này nhằm lấy ý kiến góp ý dự thảo Khung theo dõi, đánh giá CLPTTK 21-30 trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt và ban hành.

Tại hội thảo, Tổng cục trưởng nhấn mạnh, Khung theo dõi, đánh giá CLPTTK 21-30 cần

được xây dựng với những hướng dẫn chi tiết, làm rõ thêm để đưa ra được những đánh giá khách quan hàng năm. Cần làm rõ nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, nhất là về đối tượng sẽ đánh giá các chỉ tiêu cấp quốc gia, nguồn gốc dữ liệu làm căn cứ đánh giá, cũng như phải phân công nhiệm vụ rõ ràng. Tổng cục trưởng đề nghị trong quá trình thực hiện, các báo cáo cần được thực hiện tuần tự từ xa đến gần, từ khái quát đến chi tiết, mỗi liên kết giữa các chỉ tiêu với Khung đánh giá. Các đơn vị cần nghiên cứu kỹ, đóng góp ý kiến về nội dung chính của dự thảo và phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Thống kê là đơn vị đầu mối, để cùng thực hiện nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện.



Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

TỔNG CỤC THỐNG KÊ CÓ TÂN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Thực hiện quyết định số 599/QĐ-BKHĐT ngày 06/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Thanh Dương, Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thời hạn 5 năm kể từ ngày 10/4/2023.



Thực hiện kết luận của Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp ngày 04/4/2023, được sự đồng ý của đồng chí Bí thư Đảng bộ và sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáng ngày 11/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ công bố quyết định điều động bổ nhiệm lãnh đạo quản lý. Tham dự Lễ Công bố có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan. Cùng dự Lễ công bố có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Công đoàn Bộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ; lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ. Về phía Tổng cục Thống kê có Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, Phó Bí thư đảng ủy và các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng ủy cơ quan Tổng cục Thống kê.

Tại lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 11 đồng chí vào các chức danh lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc Bộ KHĐT.

Đối với đồng chí Nguyễn Thanh Dương được điều động giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng TCTK, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng hy vọng đồng chí Nguyễn Thanh Dương sẽ cùng Lãnh đạo Tổng cục Thống kê tiếp tục phát huy vai trò, nâng tầm vị thế của ngành Thống kê.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

HỌP BÁO VỀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ I NĂM 2023

Sáng ngày 06/4/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp báo Tình hình lao động việc làm quý I năm 2023. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì buổi họp báo.



Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I và tháng 3 năm 2023 của TCTK, tình hình thế giới tiếp tục có sự biến động phức tạp, khó lường, lạm phát tuy đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm... Trong nước, với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế-xã hội đạt mục tiêu đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao các bộ,

ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và Chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau Tết Nguyên đán nên kinh tế xã hội Quý I năm 2023 của nước ta đạt được kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp.

Tại họp báo, Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và Lao động đã trình bày Báo cáo tổng quan về tình hình lao động việc làm quý I năm 2023. Theo đó, thị trường lao động quý I năm 2023 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2023 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

CÔNG BỐ

số liệu thống kê tình hình Kinh tế – Xã hội quý I năm 2023



Sáng ngày 29/03/2023, tại Hà Nội, TCTK tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê Kinh tế – Xã hội quý I năm 2023. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023. Nhìn chung, kinh tế - xã hội quý I năm 2023 đạt được kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp.

Sản xuất nông nghiệp quý I năm 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng phát triển. Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định; chăn nuôi lợn gặp khó khăn do giá bán thịt hơi ở mức thấp trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Sản xuất lâm nghiệp đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, thu hoạch gỗ đến kỳ khai thác. Hoạt động nuôi trồng thủy sản đạt kết quả khả quan do áp dụng mô hình nuôi tôm chất lượng cao hiệu quả.

Hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động trong quý I năm 2023. Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh phản ánh hiệu quả của chính sách mở cửa từ ngày 15/3/2022 sau đại dịch Covid-19 cũng như việc thúc đẩy xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tới các nước trên thế giới và kích cầu nội địa trong thời gian qua. Hoạt động vận tải duy trì đà tăng trưởng tích cực cả về vận tải hành khách và hàng hóa.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia làm đã ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 154,27 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,9%; nhập khẩu giảm 14,7%. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, bộ ngành và địa phương cùng với với sự nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu nên cán cân thương mại hàng hóa quý I năm 2023 ước tính xuất siêu 4,07 tỷ USD.

Tình hình lao động, việc làm quý I năm 2023 phục hồi tích cực, lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo TCTK và các đơn vị nghiệp vụ đã trả lời các câu hỏi của các phóng viên báo chí và truyền hình xung quanh các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2023.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>